
 
Íbúaráð Grafarvogs 3. apríl 2023: Fyrirspurn íbúaráðs Grafarvogs um framkvæmd 
verkefnisins „rafræn vöktun“ í Hverfið mitt. MSS23040029 
 
Í verkefninu Hverfið mitt 2018 var samþykkt tillagan " rafræn vöktun ". Enn er ekki búið að 

framkvæma þetta. Hvar er verkið statt og hvers vegna hefur það ekki verið framkvæmt ? 


